

พฤติกรรมเส่นหาเพศเดียวกัน

2016-10-25

ศาสนจักรของ
พระเยซูคริสต์
แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

จาก Gospel Topics ที่ topics.lds.org:

พฤติกรรมเส่นหาเพศเดียวกันหมายถึงเส่นหาทางอารมณ์ ทางกาย หรือทางเพศกับบุคคลเพศเดียวกัน ทุกคนมีประสบการณ์ของพฤติกรรมเส่นหาเพศเดียวกันไม่เหมือนกัน บางคนอาจรู้สึกเส่นหาเฉพาะเพศเดียวกัน ขณะที่บางคนอาจรู้สึกเส่นหาทั้งสองเพศ

ศาสนจักรแยกแยะระหว่างพฤติกรรมเส่นหาเพศเดียวกันกับพฤติกรรมรักร่วมเพศ คนที่ประสบพฤติกรรมเส่นหาเพศเดียวกันหรือแสดงตนว่าเป็นเกย์ เลสเบียน หรือรักร่วมสองเพศสามารถทำและรักษาพันธสัญญากับพระเจ้าและมีส่วนร่วมในศาสนจักรอย่างสมบูรณ์และมีค่าควรได้ การแสดงตนว่าเป็นเกย์ เลสเบียน หรือรักร่วมสองเพศหรือประสบพฤติกรรมเส่นหาเพศเดียวกันไม่ใช่บาปและไม่ได้ห้ามบุคคลนั้นจากการมีส่วนร่วมในศาสนจักร ดำรงการเรียก หรือเข้าพระวิหาร

ความบริสุทธิ์ทางเพศเป็นองค์ประกอบสำคัญในแผนของพระเจ้าเพื่อความสุขของเรา ความสัมพันธ์ทางเพศสงวนไว้สำหรับชายหญิงที่แต่งงานกันและสัญญาว่าจะภักดีต่อกันอย่างสมบูรณ์ ความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างชายหญิงที่ไม่แต่งงานกัน หรือระหว่างคนเพศเดียวกัน ถือว่าฝ่าฝืนกฎสำคัญที่สุดกฎหนึ่งของพระบิดาในสวรรค์และขัดขวางความก้าวหน้าในรัศมีของเรา คนที่มีรสนิยมทางเพศลักษณะใดก็ตามที่ฝ่าฝืนกฎแห่งความบริสุทธิ์ทางเพศสามารถคืนดีกับพระเจ้าผ่านการกลับใจ ในฐานะผู้ติดตามพระคริสต์ เราต่อต้านพฤติกรรมผิดศีลธรรมและพยายามเป็นเหมือนพระองค์ เราแสวงหาการนำทางจากพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์และความช่วยเหลือจากพระเจ้าช่วยให้รอด ผู้ทรงทราบวิธีช่วยเราเมื่อเราถูกล่อลวง (ดู 1 โครินธ์ 10:13; คพ. 62:1) หากเรายอมต่อการล่อลวงทางเพศและฝ่าฝืนกฎแห่งความบริสุทธิ์ทางเพศ เราสามารถกลับใจ รับการให้อภัย และมีส่วนร่วมอย่างสมบูรณ์ในศาสนจักร

เราอาจไม่รู้แน่ชัดว่าเหตุใดบางคนจึงรู้สึกเส่นหาคนเพศเดียวกัน แต่สำหรับบางคนเรื่องนี้เป็นความจริงที่ซับซ้อนและเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์มนุษย์ พระเจ้าช่วยให้รอดพระเยซูคริสต์ทรงมีความเข้าพระทัยโดยสมบูรณ์ในเรื่องทำทุกอย่างที่เราระบบบนแผ่นดินโลก เราสามารถหันไปขอการปลอบโยน ปีติ ความหวัง และการนำทางจากพระองค์ได้ (ดู แอลมา 7:11–12) ไม่ว่าเราจะเผชิญความท้าทายอะไรในชีวิต เราทุกคนล้วนเป็นบุตรธิดาของพระเจ้าสมควรได้รับความกรุณาและความเห็นใจจากกัน (โรม 8:16–17) เมื่อเราสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมกัน เราย่อมสร้างจิตกุศล รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา ได้ประโยชน์จากทัศนคติและศรัทธาที่เรามีร่วมกัน